



ที่ อว ๖๘๐๐๑/ ๒๐๖๒

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๕ ถนนกาญจนาภิเษย์ ตำบลคลองส่าอำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องราร้องทุกข์
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อ้างถึง หนังสือที่ อว ๐๒๐๐.๑/๒๗๓๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับหนังสือเรื่อง ขอให้ปลดกัญชารักษาจากยาเสพติดและสร้างพื้นที่วิจัยต้นแบบเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย นำโดยนายประสิทธิ์ชัย หนูนวล และนายอัครเดช ฉากจินดา ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านระบบสารสนเทศการจัการเรื่องราร้องทุกข์ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ได้ส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินการ ดังรายละเอียดในหนังสือที่อ้างถึงนั้น

มหาวิทยาลัยใคร่ขอรายงานผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังนี้

- ได้เสนอเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านพืชเสพติด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามกระบวนการดำเนินการเรื่องพืชเสพติดที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และที่ประชุมมีมติให้แจ้งเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยทราบว่า มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนเชิงวิชาการในด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการผลิตกัญชาเพื่ออาหารและยา ในส่วนที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ อันได้แก่ การปลูก การสกัด การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและยา ฯลฯ และยินดีเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการกำกับวิจัยซึ่งประกอบหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานด้านวิชาการอื่นๆ
- ได้ดำเนินการแจ้งผู้ร้องทราบผลการพิจารณาโดยตรงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

<input checked="" type="checkbox"/> กอก.(อก.)	<input type="checkbox"/> กคอ.
<input type="checkbox"/> กกม.	<input type="checkbox"/> กยผ.
<input type="checkbox"/> กกต.	<input type="checkbox"/> กปว.
<input type="checkbox"/> กขค.	<input type="checkbox"/> กสค.
<input type="checkbox"/> กรช.	<input type="checkbox"/> กสป.
<input type="checkbox"/>	

๗/๓/๒๕๖๕

ศูนย์รับเรื่องทางร้องทุกข์

สำนักวิจัยและพัฒนา
โทร ๐๗๔-๒๘๖๙๔๐-๑

Email : sudarat.w@psu.ac.th

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

